

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN KHÁNH VĨNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 726 /UBND-KT

Khánh Vĩnh, ngày 11 tháng 3 năm 2024

V/v kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh  
trên Tạp chí điện tử Môi trường và  
Đô thị về rừng Khánh Vĩnh

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông.

Ngày 25/02/2024, Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị Việt Nam có bài viết phản ánh: “Khánh Hòa: Vì sao “rừng vẫn liên tục cháy máu”?” và “Khánh Hòa: Lâm tặc ngang nhiên mở đường phá rừng Khánh Vĩnh” đề cập tình trạng phá rừng tại tiểu khu 189 thuộc lâm phần Công ty TNHH Lâm sản Khánh Hòa quản lý và vận chuyển gỗ từ đường mòn ra Quốc lộ 27C thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh.

Thực hiện Công văn số 571/STTTT-TTBCXB ngày 27/02/2024 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh trên Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị về rừng Khánh Vĩnh,

Ngày 26/02/2024, UBND huyện đã có Công văn số 572/UBND-KT giao Hạt Kiểm lâm chủ trì, phối hợp Công an huyện, UBND xã Sơn Thái cùng các ngành chức năng liên quan khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh, xử lý các đối tượng có hành vi phá rừng trồng và vận chuyển lâm sản trái pháp luật theo phản ánh của Báo Môi trường và Đô thị Việt Nam thuộc lâm phần Công ty TNHH Lâm sản Khánh Hòa quản lý. Ngày 01/3/2024, Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh đã có báo cáo số 125/BC-HKL về kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý thông tin báo chí phản ánh, cụ thể như sau:

**1. Vụ vi phạm liên quan đến thông tin Tạp chí điện tử Môi trường & Đô thị đăng tải:**

Vào lúc 21 giờ 00 phút, ngày 03 tháng 01 năm 2024, Trạm Kiểm lâm Sơn Thái thuộc Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh nhận được tin báo của phóng viên Báo Môi trường và Đô Thị, tại Km 39+900 Quốc lộ 27C tuyến đường Khánh Lê-Lâm Đồng thuộc xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa có phát hiện 05 xe gắn máy độ chế không có biển số đang dừng trên đường, trên mỗi xe có 02 khúc gỗ xẻ hộp, sau khi nhận tin báo, Trạm Kiểm lâm Sơn Thái có mặt tại hiện trường, tại thời điểm kiểm tra không phát hiện được đối tượng vi phạm sau đó phối hợp với Đội QLBRV của Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa thuê phương tiện vận chuyển 05 xe gắn máy độ chế và 10 khúc gỗ trên xe về trạm Kiểm lâm Sơn Thái để thực hiện việc đo đếm lập biên bản tạm giữ. Qua đo đếm trên 05 xe máy nói trên có tổng cộng 10 khúc gỗ xẻ hộp nhóm VI (Trám Hồng) thuộc loài thông thường với khối lượng 1,341 m<sup>3</sup>, toàn bộ số tang vật và phương tiện nêu trên đã được lập hồ sơ tạm giữ tại Trạm Kiểm lâm Sơn Thái trong tình trạng không có người nhận.

Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2024, Trạm Kiểm lâm Sơn Thái phối hợp với Đội Bảo vệ rừng Liên Sang và phóng viên Báo Môi trường và Đô thị tiến hành kiểm tra theo dấu vết đường vận chuyển lâm sản của 05 xe máy độ chế nêu trên; tại lô 3,

khoảnh 4, tiểu khu 189 thuộc địa giới hành chính xã Sơn Thái, Khánh Vĩnh, Khánh Hòa, lâm phần do Đội Bảo vệ rừng Sơn Thái, Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa quản lý, tổ kiểm tra phát hiện có 12 gốc cây bị chặt hạ trái pháp luật (có đường kính gốc chặt từ 45-75 cm, chiều cao gốc chặt từ 70-140 cm) toàn bộ số gỗ bị chặt hạ không còn tại hiện trường; trong đó có 05 gốc có dấu hiệu mới bị cưa hạ, còn 07 gốc có dấu cưa hạ đã cũ. Tại thời điểm kiểm tra, tổ kiểm tra không phát hiện đối tượng, công cụ, phương tiện vi phạm. Trạm Kiểm lâm Sơn Thái đã lập Biên bản kiểm tra ghi nhận sự việc. Khu vực xảy ra vi phạm thuộc lâm phần Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa quản lý, loại đất loại rừng: TXN (rừng gỗ núi đất là rừng thường xanh nghèo), mục đích sử dụng: Rừng phòng hộ đầu nguồn. Sau khi tiến hành đo đếm, lập biên bản tại hiện trường; theo đó, tổ kiểm tra đã cung cấp hồ sơ, số liệu cho phóng viên báo Môi trường và Đô thị (ngày 05/01/2024); đồng thời có báo cáo vụ việc với Công ty, đề ra biện pháp kiểm tra, ngăn chặn, không để xảy ra tình trạng nêu trên. Tuy nhiên ngày 25/02/2024, trên Tạp chí điện tử báo Môi trường và Đô thị có bài viết “Khánh Hòa: Vì sao “rừng vẫn liên tục chảy máu”?; theo đó, bài báo đã phản ánh về tình trạng gỗ rừng tự nhiên bị khai thác trái phép. Sau khi kiểm tra hồ sơ vi phạm tại Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh nhận thấy vụ vi phạm trong bài viết đã được Kiểm lâm huyện Khánh Vĩnh phối hợp với báo Môi trường và Đô thị và chủ rừng Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa vào tại hiện trường ghi hình, kiểm tra và lập biên bản kiểm tra vào ngày 04/01/2024. Để làm rõ nội dung báo đăng tải, UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh tiến hành tổ chức kiểm tra trên toàn khu vực.

## **2. Thực hiện kiểm tra hiện trường:**

UBND huyện đã giao Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh tiến hành tổ chức chủ trì phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR và Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa thành lập 02 tổ kiểm tra, tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trường trong 02 ngày

- Ngày 28/02/2024: tổ số 01 kiểm tra rừng tại lô 3 khoảnh 4 tiểu khu 189 theo Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị đăng tải bài viết với tiêu đề “Khánh Hòa: Lâm tặc ngang nhiên mở đường phá rừng Khánh Vĩnh” và mở rộng kiểm tra rừng dọc tuyến quốc lộ 27C tuyến đường Khánh Lê –Lâm Đồng lâm phần do công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hoà quản lý.

- Tại thời điểm kiểm tra, hiện trường khu vực rừng bị khai thác trái pháp luật tại lô 3 khoảnh 4 tiểu khu 189 theo Tạp chí điện tử Môi trường & Đô thị đưa tin vào ngày 25/02/2024 vẫn giữ nguyên không bị thay đổi và không bị tác động thêm, đúng với nội dung đưa tin (có 12 gốc cây bị chặt hạ, đường kính gốc chặt từ 45 - 75cm, chiều cao gốc chặt từ 70 -140 cm, toàn bộ số gỗ bị chặt hạ không còn tại hiện trường. Trong đó: có 05 gốc chặt còn mới và 07 gốc chặt đã cũ tại hiện trường).

- Mở rộng kiểm tra hiện trường xung quanh khu vực khai thác (trong lô 3 khoảnh 4 tiểu khu 189, lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hoà quản lý; loại đất loại rừng: rừng gỗ núi đất lá rộng thường xanh nghèo; mục đích sử dụng: phòng hộ đầu nguồn, thuộc địa giới hành chính xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa), phát hiện có 21 gốc cây bị chặt hạ, đường kính gốc chặt từ 20

- 65cm, chiều cao gốc chặt từ 30 -100 cm và 14 lóng gỗ tròn đường kính từ 20 – 80 cm (04 lóng gỗ có chiều dài 2-3m đã được cắt 02 đầu, 10 lóng gỗ có chiều dài 5-9m còn cả ngọn) thuộc loài thông thường, không xác định được chủng loại, qua đo đếm có khối lượng là **6,834 m<sup>3</sup>**. Trong 21 gốc cây bị chặt hạ có 11 gốc cây (số hiệu từ G1 đến G11) đã được Đội BVR Sơn Thái (nay là Đội BVR Số 3) lập biên bản kiểm tra đề ngày 05/01/2024 nhưng đến thời điểm kiểm tra, Đội BVR số 3 chưa bàn giao biên bản cho Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh xử lý theo quy định. Vào ngày 29/02/2024 Đội BVR số 3 mới cung cấp bản photo biên bản kiểm tra số 01/BBKT-LSKH ngày 05/01/2024 do Đội BVR Sơn Thái lập cho tổ kiểm tra.

- Dấu vết tại hiện trường cho thấy số gốc cây bị chặt hạ và số gỗ tròn còn lại cùng thời điểm với 05 gốc cây bị chặt mới do Tạp chí điện tử Môi trường & Đô thị đưa tin. Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện đối tượng, công cụ, phương tiện vi phạm.

- Tổ số 02 kiểm tra rừng tại Km 49 quốc lộ 27C có dấu vết khai thác rừng trái pháp luật. Tổ kiểm tra tiến hành kiểm tra sâu vào rừng phát hiện tại lô 3 khoảnh 6, tiểu khu 178 xã Giang Ly thuộc lâm phần do Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hòa quản lý; loại đất loại rừng: rừng gỗ núi đất lá rộng thường xanh giàu; mục đích sử dụng: rừng phòng hộ đầu nguồn có 06 gốc cây bị chặt hạ (đường kính gốc chặt từ 37 - 60cm, chiều cao gốc chặt từ 30 -180cm) và 05 lóng gỗ tròn thuộc loài thông thường, không xác định được chủng loại, qua đo đếm có khối lượng 4,183m<sup>3</sup> (số gỗ tròn này chủ yếu là cành, ngọn của 06 gốc cây bị chặt hạ nói trên, các đối tượng dùng để bắt câu làm đường vận chuyển gỗ). Toàn bộ 06 gốc chặt đã cũ, có dấu sơn xịt và đã được Đội BVR số 3 lập biên bản kiểm tra đề ngày 16/02/2024 nhưng đến thời điểm kiểm tra, Đội BVR số 3 chưa bàn giao biên bản cho Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh xử lý theo quy định (ngày 29/02/2024 Đội BVR số 3 mới cung cấp bản photo biên bản kiểm tra số 03/BBKT-LSKH ngày 16/02/2024 do Đội BVR số 3 lập). Tại thời điểm kiểm tra, không phát hiện đối tượng, công cụ, phương tiện vi phạm.

- Tiếp tục kiểm tra các khu vực rừng dọc tuyến quốc lộ 27C tuyến đường Khánh Lê –Lâm Đồng từ Km 50 đến Km 64 lâm phần công ty TNHH MTV Lâm Sản Khánh Hoà quản lý không có dấu hiệu phá rừng, khai thác rừng trái pháp luật.

Ngày 29/02/2024, Tổ chức kiểm tra rừng tại Tiểu khu 166 trên địa bàn xã Khánh Thượng thuộc lâm phần của Công ty TNHH MTV lâm sản Khánh Hòa quản lý, qua kiểm tra phát hiện tại lô 3 khoảnh 1, tiểu khu 166 có 04 gốc cây bị chặt hạ (đường kính gốc chặt từ 50 cm – 60 cm, chiều cao gốc chặt từ 70 - 90cm) không xác định được chủng loại. Toàn bộ 04 gốc chặt còn mới, số gỗ bị chặt hạ không còn tại hiện trường, các gốc chặt đã có đánh dấu bằng bút xóa (Trắng) của lực lượng Đội BVR số 2 kiểm tra nhưng chưa lập biên bản.

### **3. Kết quả và kết luận kiểm tra:**

Qua 02 ngày kiểm tra hiện trường, kết quả như sau:

- Tại hiện trường vụ vi phạm theo thông tin phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường & Đô thị phản ánh vẫn giữ nguyên không bị thay đổi và không bị tác động thêm, đúng với nội dung đưa tin.

+ Số lâm sản và phương tiện theo thông tin phản ánh của Tạp chí điện tử Môi trường & Đô thị đã được Trạm Kiểm lâm Sơn Thái lập hồ sơ chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh xử lý theo quy định.

+ 12 gốc chặt tại hiện trường đang tiến hành điều tra, xử lý theo quy định

- Mở rộng hiện trường kiểm tra có phát hiện 03 điểm khai thác lâm sản trái pháp luật (khai thác nhỏ lẻ) và đã được chủ rừng Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà phát hiện và đã lập biên bản kiểm tra số:01/BBKT-LSKH ngày 05/01/2024 do Đội BVR Sơn Thái lập; biên bản kiểm tra số 03/BBKT-LSKH ngày 16/02/2024 do Đội BVR số 3 lập và 01 điểm tại Khánh thượng đã phát hiện đánh dấu gốc chặt nhưng chưa lập biên bản kiểm tra. Tổ kiểm tra đang tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ vi phạm để điều tra xử lý theo quy định.

- Qua kiểm tra đánh giá tại hiện trường thời gian khai thác trái pháp luật đã diễn ra trong khoảng thời gian tháng 12/2023 và tháng 01/2024.

#### 4. Biện pháp đã xử lý:

Về phía Hạt Kiểm lâm Khánh Vĩnh, đã tiến hành:

- Lập biên bản Kiểm tra, xác minh hiện trường và bàn giao lại toàn bộ hiện trường và tang vật vi phạm cho Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà trông coi, bảo quản trong khi chờ cơ quan có thẩm quyền điều tra, xử lý.

- Lập hồ sơ vụ việc, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xác minh xử lý các vụ vi phạm theo đúng quy định.

- Hạt Kiểm lâm đã chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm tra, nắm bắt thông tin của Trạm Kiểm lâm Sơn Thái.

Về phía Công ty TNHH MTV Lâm sản Khánh Hoà: đơn vị đã có báo cáo theo Công văn số 68/LSKH-KTBVR ngày 01/3/2024 trong đó đã làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan trong việc để xảy ra khai thác rừng trái pháp luật và chấn chỉnh, sắp xếp lại lực lượng tại các Chốt, Đội BVR.

Về phía UBND huyện Khánh Vĩnh, để chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn: ngày 27/02/2024, địa phương đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 và ngày 05/3/2024 đã tổ chức cuộc họp nhằm quán triệt công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa, cháy rừng năm 2024.

Trên đây là báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, xử lý của UBND huyện Khánh Vĩnh về thông tin Tạp chí điện tử Môi trường và Đô thị phản ánh ./.

**Nơi nhận:** (VBĐT)

- Như trên;
- Sở Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- Thường trực Huyện uỷ (b/c);
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VPUB huyện;
- Lưu: VT, Hu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thuận